



# Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 3 ฉบับที่ 115 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2557

ช่วงวันที่ 8-12 กันยายน 2557

## ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผยคนเบียดหนี้บัตรเครดิตพุ่งเท่าตัวเหตุเศรษฐกิจชะลอตัว
- สศก. เหยราคาดินค้าเกษตร ส.ค. ปรับตัวลดลงจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
- ปลัดคลังเตรียมส่งแผนกระตุ้นศก. ให้รมว. คลัง หวังดันเศรษฐกิจ 57 โต 2%

**ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเผยคนเบียดหนี้บัตรเครดิตพุ่งเท่าตัวเหตุเศรษฐกิจชะลอตัว** โดยผลสำรวจพฤติกรรม การใช้บัตรเครดิตของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่าง 1,198 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าในปีนี้ปริมาณการบริโภคผ่านบัตรเครดิตจะมีมูลค่า 1.53 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าการใช้รวมอยู่ที่ 1.45 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 5.2 ถือว่าต่ำสุดตั้งแต่สำรวจมา ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจปกติการใช้ผ่านบัตรเครดิตจะขยายตัวอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 10 ซึ่งผลสำรวจสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงชะลอตัวเนื่องจากการบริโภคผ่านบัตรเครดิตขยายตัวในระดับที่ค่อนข้างต่ำ และมีสัญญาณผิมนัดชำระหนี้เกิดขึ้นโดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 35.1 เคยมีพฤติกรรมผิมนัดชำระหนี้ ในจำนวนนี้มีร้อยละ 6.5 ที่ไม่จ่ายหนี้เลย และในช่วง 3-6 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ที่ไม่ชำระหนี้เลยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.3 โดยผู้ถือบัตรเครดิตที่ผิมนัดชำระหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย เช่นอาชีพรับจ้างและนักศึกษา โดยแม้ว่ายอดผิมนัดชำระหนี้อาจจะยังไม่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ แต่อาจกลายเป็นหนี้ครัวเรือนทำให้เศรษฐกิจโดยรวมไม่คึกคักเพราะต้องนำเงินไปใช้หนี้ อีกทั้งการที่นักศึกษาเป็นกลุ่มที่ผิมนัดชำระหนี้ค่อนข้างมากถือเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากการเป็นหนี้ในกลุ่มเยาวชนซึ่งอาจนำไปสู่พฤติกรรมสร้างหนี้และวินัยทางการเงินที่ไม่เหมาะสมในอนาคต

**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยราคาดินค้าเกษตรสิงหาคมปรับตัวลดลงจากปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาดมาก และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก** โดยดัชนีราคาดินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาภาพรวมลดลงร้อยละ 6.06 โดยสินค้าเกษตรที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพาราที่ราคาลดลงเนื่องจากสต็อกยังคงมีมาก ถ้าไรราคาลดลงเนื่องจากคุณภาพไม่ดี ลองกองและไก่เนื้อราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนสิงหาคม 2557 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.07 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ทูเรียน ลองกอง เงาะ มังคุด ปาล์มน้ำมัน สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ โดยคาดว่าในเดือนกันยายน 2557 ทั้งนี้ดัชนีราคาดินค้าเกษตรและดัชนีผลผลิตจะปรับตัวจะเพิ่มขึ้น โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนกันยายน 2557 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และลองกอง อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของราคายางพาราที่มีแนวโน้มตกต่ำลงยังไม่สดใสมากนัก เนื่องจากมีผลผลิตทั้งของไทยและของประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่นๆ ออกสู่ตลาดจำนวนมาก รวมถึงการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนในระดับสูง

**ปลัดคลังเตรียมส่งแผนกระตุ้นเศรษฐกิจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หวังดันเศรษฐกิจ ไทยปี 2557 ขยายตัวได้ร้อยละ 2** ซึ่งต้องดำเนินการเร่งด่วนใน 3 ส่วน ได้แก่ 1.การพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2.การปรับโครงสร้างภาษี 3.การกระตุ้นใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวโดยลดภาษีให้บุคคลธรรมดา 15,000 บาท และนิติบุคคลสามารถนำค่าที่พักโรงแรมจากการจัดสัมมนา ผูกอบรมมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และมีมาตรการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐเบิกจ่ายบอรรรมสัมมนาในช่วงไตรมาสแรกปีงบประมาณ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งนับเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากการมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหาร



ประเทศซึ่งจะทำให้โอกาสในการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังดำเนินต่อไปได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวน่าจะช่วยให้การบริโภคของภาคครัวเรือนขยายตัวมากขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการก็มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดโปรโมชั่นเพิ่มขึ้น และในท้ายที่สุดแล้วนำมาซึ่งรายได้ด้านภาษีที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐ

## เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- เงินเกินดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพิ่มขึ้น 77.8%
- จีดีพีญี่ปุ่นไตรมาส 2/2557 ปรับตัวลดลงแรง 7.1% ผลจากจากนโยบายปรับขึ้นภาษี
- จีดีพียูโรโซนไตรมาส 2/2557 ทรงตัวจากการลงทุนยูโรโซนอ่อนแรง
- ราคาน้ำมันอยู่ในระดับต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากอุปทานน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้อยู่ในระดับต่ำ

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้มีทิศทางผันผวน โดยเศรษฐกิจจีนปรับตัวดีขึ้นแต่เศรษฐกิจยูโรโซนและญี่ปุ่นชะลอตัวลง โดยสำนักงานศุลกากรจีนรายงาน ว่า **จีนได้เปรียบดุลการค้าในเดือนสิงหาคม 2557 เพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 77.8** คิดเป็นมูลค่า 49,000 ล้านดอลลาร์ โดยการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 มูลค่าการส่งออก 208,500 ล้านดอลลาร์ ขณะที่การนำเข้าลดลงร้อยละ 2.4 มูลค่าการนำเข้า 158,600 ล้านดอลลาร์ ส่วนทางกับญี่ปุ่นที่ **จีดีพีไตรมาสที่ 2/2557 ของญี่ปุ่นหดตัวลงถึงร้อยละ 7.1 ผลจากจากนโยบายปรับขึ้นภาษี** ซึ่งการปรับตัวลดลงของจีดีพีในไตรมาสนี้อาจส่งผลกระทบต่อแผนการปรับขึ้นภาษีชายอีกครั้งเป็นร้อยละ 10.0 ในปีหน้า สำหรับเศรษฐกิจยูโรโซนนั้น Eurostat รายงานว่า **จีดีพียูโรโซนในไตรมาส 2/2557 (ครั้งที่ 2) ทรงตัวที่ร้อยละ 0.0 จากไตรมาส 1/2557 ที่ขยายตัวร้อยละ 0.2** ซึ่งตัวเลขที่เปิดเผยในครั้งนี้เป็นตัวเลขเดียวกันกับที่เคยรายงานไปเมื่อครั้งก่อน ทั้งนี้มองว่าเศรษฐกิจในไตรมาส 2 ที่ทรงตัวจากไตรมาส 1 เนื่องจากการลงทุนที่ปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ต้นปี 2555

**ราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ โดยราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยสัปดาห์นี้อยู่ที่ระดับ 97.37 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรล ต่ำกว่า 100 เหรียญสหรัฐ ต่อบาร์เรลต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน จากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นและความต้องการใช้น้ำมันของโลกที่อยู่ในระดับต่ำ** ประกอบกับ OPEC รายงานกำลังการผลิตประจำเดือนสิงหาคม 2557 ว่ามีกำลังการผลิตเพิ่มมากขึ้นสู่ระดับ 30.35 ล้านบาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ OPEC ประกาศลดปริมาณความต้องการใช้น้ำมันดิบในปีนี้ลง 50,000 ล้านบาร์เรลต่อวัน

## ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (15-19 กันยายน 2557)

- สภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.)แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และยอดการผลิตและส่งออก รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนสิงหาคม 2557
- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนสิงหาคมของจีน
- คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแถลงมติอัตราดอกเบี้ย